

# SUNDAY FEBRUARY 2, 2025

## Tin Giáo Hội Mêhicô

### GIÁO HỘI CÔNG GIÁO MÊHICÔ TÁI QUYẾT TÂM DẪN THÂN GIÚP DI DÂN

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ hôm 20 tháng 1 vừa qua, Ông Donald Trump đã ban hành nhiều Sắc lệnh Hành chánh, trong đó có những biện pháp bài trừ di dân. Ông đã tuyên bố tình trạng khẩn trương ở biên giới phía nam của Mỹ, giáp với Mêhicô, gửi quân tới để tăng cường việc kiểm soát và ngăn chặn di dân, đồng thời tiến hành các biện pháp trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ ở Mỹ.

Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo tại Mêhicô tái khẳng định quyết tâm giúp đỡ người di dân qua một tuyên ngôn, với chữ ký của Đức cha Eugenio Rugarcia, Chủ tịch Ủy ban Di dân, và Đức cha Héctor Mario Pérez, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mêhicô.

Qua tuyên ngôn này, các giám mục đã bày tỏ “tình liên đới, cầu nguyện, và quyết tâm phục vụ người di dân”. Các giám mục Mêhicô tái khẳng định sự sẵn sàng cộng tác với chính quyền và các tổ chức dân sự trong nỗ lực “chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di dân và những anh chị em bị trục xuất”.

Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại Mêhicô đã thiết lập 54 lều tạm trú, 12 quán ăn và 5 trung tâm thông tin để giúp đỡ trực tiếp cho người di dân.

## Tin Giáo Hội Thái Lan

### CÁC GIÁM MỤC THÁI LAN TÁI KHẲNG ĐỊNH HÔN NHÂN NAM NỮ

Hôm 23 tháng 1 vừa qua, cùng ngày luật về hôn nhân đồng phái bắt đầu có hiệu lực tại Thái Lan, các giám mục Thái Lan đã công bố thư mục vụ khẳng định hôn nhân giữa một người nam và một người nữ,

Hội đồng Giám mục Thái Lan bày tỏ sự gần gũi với những cặp đồng phái, nhưng tái khẳng định lập trường trên, và đồng thời mời gọi các tín hữu đáp lại thách đố do ý thức hệ về giới tính. Sau Népal và Đài Loan, Thái Lan trở thành nước Á châu thứ 3 công nhận hôn nhân đồng phái.

Các giám mục Thái Lan nhấn mạnh 3 nguyên tắc: Trước hết luật về hôn nhân bình đẳng của Nhà Nước Thái không làm thay đổi giáo huấn của Giáo Hội; tiếp đến bất kỳ sự chúc lành mục vụ nào cho các cặp đồng phái không có giá trị như tình trạng dân sự của họ, nhưng chỉ là dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa; và cuối cùng, các mục tử phải đối xử với tất cả mọi người trong tình thương yêu.

## Tin Phò Sự Sống Hoa Kỳ

### CUỘC TUẦN HÀNH VÌ SỰ SỐNG NĂM 2025 LẦN THỨ 52

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2025, Cuộc Tuần Hành Vì Sự Sống lần thứ 52 đã diễn ra tại thủ đô Washington, D.C. Bất chấp thời tiết giá lạnh, hơn 100 ngàn người ủng hộ quyền được sống đã tụ họp tại đây để tuần hành bảo vệ những đứa trẻ chưa chào đời. Tổng thống Donald Trump đã không tham dự cuộc tuần hành, nhưng đã gửi một thông điệp video trong đó ông hứa sẽ “ngăn chặn nỗ lực của đảng Dân chủ giành quyền phá thai không giới hạn”.

Trong buổi tụ họp, có sự hiện diện của Phó Tổng thống James Vance. Ông phát biểu rằng: “Tôi muốn có nhiều trẻ sơ sinh hơn ở Hoa Kỳ. Tôi muốn có nhiều trẻ em hạnh phúc hơn ở đất nước chúng ta.”

Khi nhắc đến việc truy tố các nhà hoạt động ủng hộ sự sống dưới thời chính quyền Biden, Phó tổng thống Vance cho biết: “Tôi muốn nói rõ rằng, chính quyền này ủng hộ các bạn và quan trọng nhất là chúng tôi ủng hộ những người dễ bị tổn thương nhất. Và nguyên tắc căn bản là những người quyền biểu tình ủng hộ những người dễ bị tổn thương nhất tức là các thai nhi sẽ không bao giờ bị chính phủ truy tố họ nữa.”



Tin Đức Giáo Hoàng

## **ĐỨC THÁNH CHA NÓI RẰNG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO SẴN SÀNG CHẤP NHẬN MỘT NGÀY LỄ PHỤC SINH CHUNG**

Chiều ngày 25 tháng 1 vừa qua, nhằm ngày Lễ Thánh Phaolô Trở Lại, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Giờ Kinh Chiều trong Tuần lễ Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất Kitô giáo tại Đền Thánh Phaolô Ngoại Thành, với sự hiện diện của đại diện từ các Giáo hội Kitô giáo, cùng với hơn 2000 tín hữu và khách hành hương.

Năm 2025 là một năm đặc biệt đối với các cộng đoàn Kitô giáo, bởi vì lễ Phục Sinh sẽ được cử hành cùng ngày theo cả lịch Giuliô dùng trong các Giáo hội Đông phương và lịch Grêgôrian dùng trong Giáo hội Công giáo Latinh. Ngoài ra, năm 2025 còn kỷ niệm 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea, nơi các giám mục đã chuẩn nhận Kinh Tin Kính mà nhiều Kitô hữu đọc vào mỗi Chúa Nhật.

Đức Thánh Cha Phanxicô hy vọng rằng sự trùng hợp về ngày Lễ Phục Sinh năm 2025 này sẽ thúc đẩy các Kitô hữu thực hiện bước quyết định để thống nhất ngày chung cho Lễ Phục Sinh trong tương lai.

Tin Phò Sự Sống

## **NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG BỆNH PHONG LẦN THỨ 72**

Chúa nhật cuối tháng 1 hàng năm là Ngày Thế Giới Phòng Chống Bệnh Phong. Ngày này được ông Raoul Follereau, một nhà văn và nhà báo Công giáo Pháp, người được gọi là “tông đồ của người phong”, thành lập năm 1954. Năm nay, Ngày Thế Giới Phòng Chống Bệnh Phong lần thứ 72 rơi vào Chúa nhật ngày 26 tháng 1.

Ngày Thế Giới Phòng Chống Bệnh Phong là dịp để cộng đồng quốc tế tái khẳng định cam kết hỗ trợ những người mắc bệnh phong, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất sống trong điều kiện nghèo đói và bị kỳ thị, giúp người bệnh tiếp cận được cơ hội chữa lành,

hòa nhập và hy vọng.

Mặc dù bệnh phong là một căn bệnh có thể điều trị và phòng ngừa được, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người, đặc biệt ở nhiều quốc gia tại châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh, nơi điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn tạo điều kiện cho bệnh lây lan.

Theo báo cáo hàng năm mới nhất của Tổ Chức Y Tế Thế Giới được công bố vào tháng 9 năm 2024, trong năm 2023, có 182.815 ca bệnh phong được ghi nhận trên toàn cầu, tăng 5% so với năm 2022, Ấn Độ, Brazil và Indonesia tiếp tục là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

## CHỦ TỊCH ỦY BAN PHÒ SỰ SỐNG KHEN NGỢI TỔNG THỐNG TRUMP VỀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG PHÁ THAI

Hôm Chúa nhật 26 tháng 1 năm 2025, Đức Cha Daniel Thomas của Giáo phận Toledo, tiểu bang Ohio, Chủ tịch Ủy ban Các Hoạt Động Phò Sự Sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố khen ngợi Tổng thống Donald Trump về Sắc lệnh Hành chính chấm dứt các chính sách của chính quyền Biden trước đây đã sử

dụng tiền đóng thuế của người dân để tài trợ các vụ phá thai trên thế giới.

Đức Cha Thomas cũng khen ngợi một bản ghi nhớ của Tòa Bạch Ốc khi phục hồi “Chính sách Thành phố Mexicô” nhằm ngăn ngừa việc nước Mỹ tài trợ các tổ chức ngoại quốc hỗ trợ hoặc thực hiện phá thai. “Chính sách Thành phố Mexicô” được chính phủ Mỹ

chấp nhận vào năm 1984. Tuy nhiên, cứ mỗi khi có Tổng thống của Đảng Dân chủ lên nắm quyền, chính sách này bị đảo ngược.

Cũng trong tuần lễ đầu tiên lên nắm quyền vào ngày 20 tháng 1, Ông Trump cũng đã đưa ra các sắc lệnh hạn chế việc thực thi Đạo luật Tự do Tiếp cận Lối vào Bệnh xá mà chính quyền Biden

trước đây đã áp dụng trong việc bắt giam những người cầu nguyện ôn hòa trước các cơ sở phá thai. Ông Trump cũng đã ra lệnh ân xá cho 23 nhà hoạt động phò sự sống bị cầm tù theo đạo luật này. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy 57% dân Mỹ chống đối việc dùng tiền thuế để tài trợ phá thai trong nước, và 73% chống đối dùng tiền thuế tài trợ phá thai ở ngoại quốc.

Tin Vatican

## VĂN KIỆN MỚI CỦA TÒA THÁNH NÓI RẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO LÀ CƠ HỘI, NHƯNG CON NGƯỜI CÓ THỂ TRỞ THÀNH NÔ LỆ CỦA MÁY MÓC

Ngày 28 tháng 1 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố Văn kiện chung của hai Bộ Giáo lý Đức tin và Văn hóa - Giáo dục về mối quan hệ giữa Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence) và Trí tuệ Con người (Human Intelligence).

Được gửi đến các bậc phụ huynh, giáo viên, linh mục, giám mục và tất cả những ai được mời gọi giáo dục và truyền đạt đức tin, cũng như những người mong muốn phát triển khoa học và công nghệ “để phục vụ con người và công ích”, văn kiện có tựa đề “Cũ và Mới” nói rằng: “Trí tuệ nhân tạo không phải là một hình thức nhân tạo của trí tuệ, mà chỉ là một sản phẩm của trí tuệ con người”.

Văn kiện nhấn mạnh tiềm năng cũng như những thách đố của trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, lao động, y tế, quan hệ con người và quốc tế, cũng như trong bối cảnh chiến tranh.

Văn kiện nhấn mạnh Trí tuệ nhân tạo (AI) không thể được xem như một con người, không thể được thần thánh hóa, cũng không được thay thế các mối quan hệ giữa con người với nhau. Thay vào đó, AI chỉ nên được sử dụng “như một công cụ hỗ trợ cho trí tuệ con người”.

## ĐỨC THÁNH CHA NÓI RẰNG HÃY LOAN BÁO ĐIỀU TỐT LÀNH, CÙNG CHỐNG LẠI TUYỆT VỌNG VÀ THÔNG TIN SAI LỆCH

Sáng 27 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp 250 người phụ trách truyền thông, gồm các giám mục đặc trách các Ủy ban Truyền thông của các Hội đồng Giám mục và các giám đốc Văn phòng Truyền thông thuộc các Hội đồng Giám mục.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên cùng suy tư “về cách thức cụ thể để truyền thông”, cách gieo vãi “hy vọng giữa biển cả tuyệt vọng”, cách chữa lành “virus chia rẽ”, và xem liệu Giáo hội có làm truyền thông chỉ theo kiểu “tiếp thị doanh nghiệp” không.

Đức Thánh Cha giải thích rằng, sứ mạng của “truyền thông Kitô giáo” là làm chứng rằng “Nước

Thiên Chúa đã đến gần,” như một “phép lạ mà mọi người, mọi dân tộc đều có thể nhận thấy”. Ngài mời gọi kể lại điều này bằng cách “cung cấp những chìa khóa để nhìn vượt lên trên sự tầm thường, vượt lên điều xấu, vượt lên những định kiến, khuôn mẫu và cả chính bản thân mình, bởi vì Nước Thiên Chúa vượt trên chúng ta” và Nước Chúa đến “qua cả sự bất toàn của chúng ta”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Nước Thiên Chúa được thể hiện trong sự quan tâm dành cho tha nhân, trong sự chăm sóc ân cần khi đọc ra thực tại, trong khả năng nhìn thấy và gieo trồng niềm hy vọng về điều tốt lành. Chính điều này đánh bại chủ nghĩa cuồng tin đầy tuyệt vọng”.



Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

## CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT TỴ ĐẾN CỘNG ĐỒNG CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Đánh dấu Năm Mới Âm Lịch bắt đầu vào ngày 29 tháng 1 năm 2025, Đức Cha Robert Brennan của Giáo phận Brooklyn, Chủ tịch Ủy ban Đa Văn Hóa, và Đức Cha Earles Fernandes của Giáo phận Columbus, Chủ tịch Tiểu ban người Châu Á-Thái Bình Dương, trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra một sứ điệp đặc biệt như sau:

“Là các Chủ tịch của Ủy ban Đa Văn hóa, và Tiểu ban người Châu Á-Thái Bình Dương, và nhân danh các giám mục anh em, chúng tôi chúc Anh Chị Em và Gia đình trong Năm Mới Âm Lịch được nhiều ơn lành tràn đầy niềm vui và bình an.

“Năm nay, Năm Con Rắn, có thể là một thời gian của sự thay đổi và canh tân, trùng hợp

với Năm Thánh, trong đó, chúng ta được kêu gọi là những Người Hành Hương của Hy Vọng, những người thường xuyên được đổi mới dọc theo hành trình đức tin nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta.

“Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng đến với Anh Chị Em, để Đức Tin Rạng Ngời của Anh Chị Em, có thể đem lại niềm hy vọng và canh tân cho thế giới, đất nước, Giáo hội, và các gia đình của chúng ta.”

Được biết, cũng vào cuối Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần vào sáng thứ Tư ngày 29 tháng 1, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chúc mừng tất cả các nước tại Đông Á và nhiều nơi trên thế giới đang mừng Năm Mới. Ngài cầu xin Chúa ban bình an, phúc lành và sức khỏe cho từng người trong Năm Mới này.